

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÚ LƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số /CV-UBND

Phú Lương, ngày 11 tháng 12 năm 2024

V/v trả lời ý kiến cử tri xã Phú Lương phản ánh tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Lương Tài khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: UBND huyện Lương Tài.

Sau khi nghiên cứu ý kiến cử tri xã Phú Lương kiến nghị tại kỳ họp, UBND xã Phú Lương có ý kiến như sau:

Nội dung cử tri xã Phú Lương phản ánh và đề nghị:

Đường ra điếm tập kết rác thải thôn Thọ Ninh dài 1,3km nhỏ, hiện tại vẫn là đường đất nên xe chở rác không đi ra được. Đề nghị các cấp quan tâm đầu tư, xây dựng.

Trả lời:

Thực hiện văn bản số 143/CV-TNMT ngày 02/11/2023 của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lương Tài về việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tồn đọng tại các điếm tập kết đưa về Nhà máy đốt rác phát điện huyện Lương Tài để xử lý, UBND xã Phú Lương đã hỗ trợ các thôn trong việc thu gom, vận chuyển rác, cụ thể hỗ trợ mở đường, hỗ trợ trung chuyển rác để xử lý triệt để lượng rác thải tồn đọng tại các bãi rác của các thôn nhiều năm chưa được vận chuyển. Trong đó, ngày 12/12/2023 thôn Thọ Ninh được UBND xã hỗ trợ kinh phí vận chuyển rác thải từ bãi rác ra đầu đập tràn với quãng đường dài khoảng 1,5km do đường thôn nhỏ xe chở rác đi lại khó khăn đã xử lý hết toàn bộ rác thải tồn đọng nhiều năm nay.

Sau khi hỗ trợ thôn Thọ Ninh vận chuyển toàn bộ rác thải từ bãi rác để chuyển đến nhà máy xử lý, UBND xã yêu cầu thôn đóng cửa bãi rác và sử dụng xe gom rác đẩy tay theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND huyện tại văn bản số 76/UBND-TNMT ngày 19/01/2024; văn bản số 24/CV-TNMT ngày 29/02/2024 của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Ngày 25/10/2024 hội Nông dân xã Phú Lương có tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền xã Phú Lương đối thoại với cán bộ, viên Hội nông dân xã, trong đó hội viên Hội nông dân thôn Thọ Ninh có kiến nghị về việc thu gom rác sinh hoạt tại thôn. Tại buổi đối thoại đồng chí Chủ tịch UBND xã chỉ ra một

số vấn đề mà thôn Thọ Ninh chưa làm được như: Chưa thành lập được tổ, đội thu gom rác thải, chưa bố trí được vị trí tập kết xe gom rác dẫn đến việc thu gom, vận chuyển rác thải tại thôn Thọ Ninh còn trì trệ.

Ngày 09/12/2024 thôn Thọ Ninh có văn bản báo cáo UBND xã về việc bố trí được vị trí tập kết xe gom chuyên rác đi xử lý, tuy nhiên thôn chưa thành lập được tổ thu gom rác thải.

Kiến nghị của cử tri về đường ra bãi rác là đường đất:

Đối với tuyến đường từ trong thôn Thọ Ninh đi bãi rác hiện nay tuyến đường trực chính nội đồng, thôn đã giải đá bẫy, tuy nhiên chưa đảm bảo việc đi lại theo nhu cầu của người dân trong thôn. Căn cứ Luật đầu tư công, việc phân công, phân cấp đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trên địa bàn xã, do địa phương rất khó khăn về huy động bố trí nguồn vốn để đầu tư, nên chưa thực hiện cải tạo, nâng cấp tuyến đường này được. Trong giai đoạn tới (2026-2030) UBND xã phấn đấu huy động nguồn lực để thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trong đó đưa cứng hóa tuyến đường trực chính nội đồng của các thôn để đảm bảo việc sản xuất và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Trên đây là ý kiến trả lời của UBND xã Phú Lương về ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp, UBND xã Phú Lương Báo cáo HĐND, UBND huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đình Huy